



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้าย/รับโอน หรือบรรจุกลับเข้ารับราชการมาปฏิบัติงาน
ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ได้ประกาศรับย้าย/รับโอน หรือบรรจุกลับ
เข้ารับราชการข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๔๑ กลุ่มระดับตติยและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และ
ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหน่งเลขที่
๑๐๕๕ กลุ่มโรคติดต่อ โดยได้รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

**๑. ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๔๑ กลุ่มระดับตติยและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี**

ลำดับ	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
			เข้ารับการคัดเลือก

- ไม่มีผู้มาสมัครคัดเลือก -

**๒. ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๕ กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี**

ลำดับ	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
			เข้ารับการคัดเลือก

๑	๐๑	นายปัญญาวัต จรัสดาราแสง	นายแพทย์ปฏิบัติการ
---	----	-------------------------	--------------------

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่จันทร์
ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔
จังหวัดสระบุรี โดยจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
พฤติกรรมที่ปรากฏอื่นของผู้สมัครฯ และจากการสัมภาษณ์ หากผู้มีรายชื่อฯ ข้างต้น ไม่มาเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางชุลีกร ธนธิตกร)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี